

สรุปการจัดสัมมนา

ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีอย่างมั่นใจ ใช้สิทธิยกเว้นภาษี ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

Support Services for Technology Business

(Investment /Tax Incentive/Thai Innovation Catalog)

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ห้องประชุม CC-301 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) จึงมีนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยฐานนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy) โดยมีมาตรการต่างๆ ให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน สวทช. มีบริการสนับสนุนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ โดยเทคโนโลยีที่ใช้อาจมาจากการวิจัยพัฒนาขึ้นเอง การร่วมวิจัย หรือรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งอาจนำมาต่อยอด หรือสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการนวัตกรรม และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ในการเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

บริการร่วมลงทุน - เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีที่เริ่มเปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์ (Start-up) อันจะช่วยลดความเสี่ยงของภาคเอกชนในการลงทุน โดยการร่วมจัดตั้งและถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

บริการรับรองธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ - เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) นักลงทุน (Investor) และผู้ประกอบการ (New Startup) ที่ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีใน 10 อุตสาหกรรม เป้าหมาย ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร

บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ - เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่เอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม

บริการสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ BOI - เพื่อขยายสิทธิประโยชน์ BOI ตาม Merit-based Incentives (STI เดิม) โดยใช้การบริจาคเงินสนับสนุนเข้ากองทุนที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบ และ ออกหนังสือรับรองโครงการกิจการที่เข้าข่ายขอรับการส่งเสริมจาก BOI

บริการรับรองโครงการวิจัยเพื่อยกเว้นภาษี 300% - เพื่อให้ผู้ประกอบการขอรับรองสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถหักค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นจำนวน 3 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินเพดานสูงสุด ซึ่งกำหนดเป็นอัตราร้อยละตามสัดส่วนของรายได้

บริการบัญชีนวัตกรรมไทย - เพื่อใช้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นเครื่องมือทางนโยบายในการสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์อย่างมีมาตรฐานในระดับที่เชื่อถือได้ ตลอดจนทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

